

หมดกังวลเรื่องการเงินของคุณ

ทุกวันนี้ ชาติตะวันตกเป็นกลุ่มชนที่มั่งคั่งที่สุดในประวัติศาสตร์
แต่เราประสบปัญหาทางการเงินอย่างหนัก ทำไม?

เหตุใดข่าวร้ายที่เป็นสากลที่สุดที่โจมตีเกือบทุกบ้าน
จึงควรเป็นความกังวลด้านการเงินที่คุณเหมือนจะก่อความพวกราทุกคน มันไม่สมเหตุผล

เมื่อคุณหยุดคิดเกี่ยวกับมัน
ไม่เคยในประวัติศาสตร์ของโลกนี้จะมีประเทศใดที่ร่ำรวยเท่ากับที่พูดภาษาอังกฤษ
ชาติยุโรปตะวันตกและญี่ปุ่นในทุกวันนี้

ที่ว่าพวกเราเกือบทุกคนต่างดิ้นรนต่อสู้ดิ้นรนเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งตอบแทน
ความกังวลด้านการเงินดูเหมือนจะคอยจู่จ้องเราไว้ตลอดเวลา —
ขโมยความสุขและความสุขที่แท้จริงไปจากเรา ทำไมถึงควรเป็นเช่นนี้?

สาเหตุของทุกผลกระทบ

มีเหตุผล คุณสามารถปราศจากความกังวลทางการเงิน
ให้ฉันอธิบายบางสิ่งให้คุณฟังตอนนี้ที่คุณอาจไม่รู้เกี่ยวกับรายได้ของคุณ หากมีสิ่งใดที่คนอิจฉา
ก็เป็นเงินที่พวกเขาหามาได้ พวกเขาจะทำงานหนักเพื่อสิ่งนี้
และพวกเขาต้องการอิสระอย่างเต็มที่ในการตัดสินใจด้วยตนเองว่าจะทำอะไรกับมัน

ผู้คนพูดว่า "สิ่งที่ฉันหามาได้เป็นของฉัน ฉันจะทำอะไรก็ได้ตามใจชอบ"
แต่เงินที่คุณหาได้นั้นเป็นของคุณเองจริงหรือ? อย่างมั่นใจเกินไป

ฟังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับรายได้ของคุณที่คุณอาจไม่รู้ สิ่งที่คุณได้รับไม่ใช่ของคุณ มนุษย์เข้าใจผิดคิดว่า
"สิ่งที่ฉันทำกับเงินที่ฉันได้รับนั้นไม่ใช่เรื่องของใคร ฉันสร้างมันขึ้นมา มันเป็นของฉัน"
สิ่งที่คุณได้รับจากการทำงาน จากบริการที่มอบให้ จากการลงทุนนั้น ไม่ใช่ของคุณ—
ไม่ใช่ส่วนใดส่วนหนึ่งของมัน—นั่นคือ ไม่จนกระทั่ง — และฉันจะต้องอธิบายว่า "จนกว่าจะถึง"

พระเจ้าผู้สร้างของคุณผู้ให้อากาศที่คุณหายใจได้บอกคุณว่าทั้งหมดนี้เป็นของเขา ไม่ใช่ของคุณ
แต่ไม่ได้รับมัน? คุณ ไม่ได้ผลิตมันหรือ? ไม่แน่ ทุกสิ่งที่ผลิตได้
ทั้งเงินและสิ่งของที่เงินสามารถซื้อได้มาจากโลก และคุณไม่ได้ผลิตแผ่นดิน พระเจ้าผู้สร้างสิ่งนั้น

คุณใช้พลังงานบางอย่างในการคิดและการกระทำทางกายภาพกับสิ่งที่พระเจ้าผู้สร้างและเป็นเจ้าของ
และพลังงานที่คุณใช้ไปมาจากไหน? คุณไม่ได้สร้างหรือจัดหาสิ่งนั้น
คุณเพียงแต่ใช้สิ่งที่พระเจ้าผู้สร้างและจัดหาให้ พระเจ้าผู้สร้างแม้กระทั่งกระบวนการคิดของคุณ

พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพไม่เพียงสร้างสสารเท่านั้น แต่ยังสร้างพลังและพลังงานทั้งหมดด้วย และพระเจ้าได้ทรงกำหนดให้พวกเขาเคลื่อนไหวในกฎแห่งฟิสิกส์และเคมี พระองค์ทรงสร้างจิตใจมนุษย์ เขาให้แม่กระทั่งพลังงานที่ใช้ในการคิดและการแสดง ใช้ ทั้งหมดมาจากพระเจ้า และพระเจ้าคือผู้ทรงอำนาจ ผู้ทรงรักษาการเคลื่อนไหว นำทางและชี้นำกองกำลังและพลังงานทั้งหมด

ดังนั้นพระเจ้าจึงไม่ได้เป็นเพียงพระผู้สร้างเมื่อนานมาแล้ว พระเจ้าเป็นผู้ปกครองที่ล้ำจุน ชี้นำ และทรงพระชนม์อยู่เหนือทุกสิ่งในทุกวันนี้ ดังนั้น มันเป็นเรื่องง่าย ๆ ว่ามันเป็นงานของพระเจ้าในการคิดแบบเดิม การวางแผนและการสร้าง และการสนับสนุนและการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง ที่ก่อให้เกิดทั้งหมดจริงๆ ดังนั้น การอ้างสิทธิ์ของพระเจ้าในการเป็นเจ้าของสิ่งที่คุณคิดว่าคุณผลิตหรือหามาได้นั้นถูกต้อง เป็นการอ้างสิทธิ์ของคุณก่อน

พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพกล่าวไว้ในสดุดี 24:1-2 ว่า "แผ่นดินโลกนี้เป็นของพระเจ้า และความบริบูรณ์ของโลก ทั้งโลกและบรรดาผู้ที่อาศัยอยู่ในนั้น เพราะพระองค์ทรงสถาปนามันไว้บนทะเล และถ้อยคำที่ได้รับการคลอใจเหล่านี้ถูกกล่าวซ้ำในพันธสัญญาใหม่ 1 โครินธ์ 10:26

พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพเป็นเจ้าของโลกนี้และทุกสิ่งที่มีอยู่หรืออาศัยอยู่บนโลกใบนี้ "สิ่งใดก็ตามที่อยู่ใต้ฟ้าสวรรค์ทั้งหมดก็เป็นของเรา" พระเจ้ากล่าวไว้ในโยบ 41:11

ตอนนี้เปิดไปที่เฉลยธรรมบัญญัติ 10:14 "ดูเถิด ฟ้าสวรรค์และฟ้าสวรรค์เป็นพระเจ้าของเจ้า แผ่นดินโลกด้วย [และ] สรรพสิ่งในนั้นก็มีทั้งหมด" และในอพยพ 19:5 พระเจ้าตรัสว่า "...โลกทั้งใบเป็นของฉัน"

"ถ้าฉันหิว [พระเจ้าตรัสในสดุดี 50:12] ฉันจะไม่บอกเธอ เพราะโลกนี้เป็นของคุณ และความสมบูรณ์ของมัน" และในข้อ 10 "เพราะว่าสัตว์ป่าทุกตัวเป็นของเรา และสัตว์ใช้งานบนภูเขาพันลูก"

ใช่ แม้แต่เงิน แม้แต่ทองและเงินบนโลกใบนี้ ในฮีบรู 2:8 เราอ่านว่า "เงินเป็นของเรา และทองคำเป็นของฉัน พระเจ้าจอมโยธาตรัส"

มีใครกล้าปฏิเสธการเรียกร้องของพระเจ้านี้หรือไม่? การเรียกร้องของพระเจ้านั้น ยอมรับว่ารายได้ของคุณเป็นของพระเจ้า มันเป็นของเขาที่จะทำตามที่เขาจะต้องการ ไม่ใช่ตามที่คุณต้องการ

รางวัลสำหรับแรงงานของคุณ

แต่พระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความรัก พระองค์ทรงทราบความต้องการของคุณ พระเจ้าเป็นห่วงคุณ — เกี่ยวกับพวกเราทุกคน และด้วยเหตุนี้

พระเจ้าจึงทรงกำหนดกฎเกี่ยวกับความมั่งคั่งส่วนนั้นซึ่งความคิดของคุณ — แรงงานของคุณ —
ได้ได้แยกออกและดำเนินการต่อไป

ตอนนี้ ให้แก้ไขสิ่งนี้อย่างละเอียดในใจของคุณ ค่าจ้างของคุณ เงินเดือนของคุณ กำไรของคุณ
รายได้ของคุณเป็นของพระเจ้า ไม่ใช่ของคุณ อาจเป็นเพราะคุณไม่เคยคิดอย่างนั้นหรือรู้เรื่องนี้มาก่อน
นี่อาจดูเหมือนเป็นแนวคิดใหม่สำหรับคุณ แต่มันไม่ใช่ความคิดเลย มันคือความจริง. ดังนั้น
พระเจ้าผู้ทรงเป็นเจ้าของรายได้ของคุณโดยชอบธรรม ได้ออกกฎหมายเกี่ยวกับการกำจัดและการใช้รายได้

กฎของพระเจ้าที่เคารพในสิ่งที่คุณหามาได้นั้นเป็นข้อตกลงที่พระองค์ได้ทำไว้กับคุณ
พระองค์ทรงอนุญาตให้คุณทำงานบนแผ่นดินของพระองค์ ใช้ส่วนหนึ่งของโลก
สิ่งที่อยู่ในนั้นหรือบนแผ่นดิน กองกำลังและพลังงานของมัน และเพื่อแยกอาหาร วัสดุ เสบียง โลหะ ไม้
น้ำมัน ถ่านหินหรืออะไรก็ตาม หรือทำงานกับสิ่งที่ผู้อื่นแยกมาจากดิน ในการผลิตหรือจำหน่าย หรือขาย ซื่อ
ลงทุน ไม่ว่าอาชีพการงานหรืออาชีพของคุณจะเป็นเช่นไร ดังนั้น ไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม
คุณได้ทำงานร่วมกับพระเจ้า

ชาวนาหรือชาวสวนอาจไถ หว่านเมล็ด และใช้แรงงานของเขาในการเลี้ยงอาหาร
แต่ใครเป็นคนจัดหาดิน? ใครเป็นผู้สร้างกระบวนการมีชีวิตที่ทำให้เมล็ดงอกและเติบโต?
ใครเป็นคนส่งฝนหรือผลิตน้ำเพื่อการชลประทาน?
ใครตั้งดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าและทำให้มันส่องแสงและทำให้โลกอบอุ่น? ใครเป็นเหตุให้พืชดื่มน้ำจากดิน
แร่ธาตุ ธาตุ และเติบโตเป็นผัก เมล็ดพืช หรือผลไม้? คุณทำธุรกิจส่วนนี้ในการเลี้ยงอาหารที่คุณกินหรือไม่?

เมื่อคุณนั่งลงและคิดจริงๆ คุณจะเห็นว่าพระเจ้าจัดเตรียมทุกสิ่งประมาณเก้าส่วนซึ่งมนุษย์สร้างหรือผลิต
และการคิด การวางแผน และการทำงานของมนุษย์เพียงส่วนเดียวเท่านั้น
แต่พระเจ้าไม่ทรงรับเก้าในสิบของรายได้ที่ได้รับ เขาไม่เอาแม้แต่แปดในสิบ เจ็ด สาม หรือแม้แต่สองในสิบ
ไม่ พระเจ้าเมตตามากเมื่อเราเข้าใจอย่างถ่องแท้

พระเจ้าได้สงวนไว้สำหรับการใช้งานของเขาเพียงหนึ่งในสิบของสิ่งที่ผลิตออกมาจากโลกของเขาผ่านกอง
กำลังและพลังงานของเขาและด้วยสมองของคุณที่พระองค์ทรงคิดค้นและพระองค์ทรงสร้างด้วยมือของคุณ
และการทำงานของ คุณ พระเจ้าใช้เวลาเพียงหนึ่งในสิบ
และหลังจากที่คุณซื้อสัตย์ในการจ่ายหนึ่งในสิบของพระเจ้าให้กับตัวแทนที่พระเจ้าเลือกสรรตามที่พระเจ้าไ
ด้ทรงบัญชาแล้ว — และไม่ใช่จนกระทั่งถึงเวลานั้น —

พระเจ้าได้ทรงกำหนดให้อีกเก้าในสิบที่เหลือกลายเป็นของคุณอย่างถูกกฎหมาย

นั่นคือกฎของพระเจ้า — ซึ่งไม่เป็นที่รู้จักทั่วไปในทุกวันนี้ ไซ้ใหม่

เมื่อเราคิดอย่างตรงไปตรงมา เมื่อเราเข้าใจ
เมื่อเราหยุดตระหนักรู้ว่าพระเจ้าประทานสิ่งที่เรามีให้มากนักน้อยเพียงใด
จากนั้นเราจะตระหนักรู้ว่าพระเจ้ามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อสวัสดิภาพของเราจริงๆ

แต่นั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเรื่องราว พระเจ้าต้องการอะไร ในสิบอันดับแรกนั้น?
และทำไมเขาถึงต้องการมันอยู่ดี?

พระเจ้าใช้อย่างไร?

พระเจ้าต้องการเศษเสี้ยวของสิ่งที่ผลิตขึ้นจากแผ่นดินของพระองค์ซึ่งพระองค์ได้ทรงสร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการเผยแผ่ข่าวสารของพระองค์เกี่ยวกับวิถีชีวิตที่จะปลดปล่อยพวกเขาจากความกลัวและจาก ความกังวลซึ่งจะทำให้พวกเขาสงบสุข จิตใจและความสุขที่จะให้ความสุขความสำเร็จและชีวิตนิรันดร์แก่พวกเขา

ใช่แล้ว

แม้ในสิบส่วนนั้นที่พระเจ้าระงับไว้สำหรับใช้ของพระองค์เองก็ยังใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ของมนุษย์ เพื่อให้ชีวิตมีค่าและเพื่อให้ผู้คนมีความสุข เพื่อประกาศพระกิตติคุณแห่งสันติสุข ความสุข และความรอด เพื่อให้ผู้คนรู้ว่าพระเจ้าจะรักษาพวกเขาเมื่อพวกเขาป่วย

พระเจ้าจะทรงช่วยพวกเขาให้พ้นจากการทดลองและปัญหาทุกอย่าง จัดหาทุกความต้องการ ชี้นำพวกเขาและชี้นำพวกเขา ให้สติปัญญา แสดงหนทาง ให้ชีวิตนิรันดร์แก่พวกเขา

โลกที่ไม่มีความสุขนี้กำลังหิวโหยสำหรับความรู้
โลกนี้อยู่ภายใต้การสาปแช่งเพราะได้ปล้นเอาเงินทอง ทรัพย์สมบัติ
ไปจากพระเจ้าด้วยเหตุนี้เองจึงได้ระงับความรู้ไปว่าเหตุใดโลกนี้จึงวุ่นวาย เหตุใดจึงมีสงครามมากมาย เหตุใดจึงไม่มี สันติสุขที่แท้จริง เหตุใดจึงพบว่าชีวิตว่างเปล่าและไร้ผล เต็มไปด้วยความทุกข์และความทุกข์ ความคับข้องใจและความตาย

กฎของเจ้ามีไว้เพื่อประโยชน์ของมนุษย์ การเชื่อฟังกฎของเจ้านำมาซึ่งพร แต่เมื่อเราฝ่าฝืนกฎหมายของพระเจ้า เราก็นำการสาปแช่งมาสู่ตนเอง

เนื่องจากคนทั้งประเทศอยู่ภายใต้คำสาป — เพราะขาดความเข้าใจ เช่นเดียวกับการไม่เชื่อฟังกฎหมายของพระเจ้า —
ถึงเวลานั่นอนแล้วที่เราจะเปิดพระคัมภีร์ของเราและเริ่มศึกษาอย่างตรงไปตรงมา ขยันหมั่นเพียร สวดอ้อนวอน ตามที่องค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้ประกาศไว้ — หัวข้อที่เข้าใจผิด

คุณหมายถึงอะไร - ส่วนสิบ?

แต่ก่อนอื่น ก่อนที่จะดู III พันธสัญญาใหม่ สอนว่าคริสเตียนต้อง "ส่วนสิบ" หรือไม่ ให้ฉันอธิบายให้ชัดเจนว่าพระเจ้าหมายถึงอะไร โดยคำส่วนสิบนี้ เป็นคำภาษาอังกฤษแบบเก่า

ที่ใช้กันทั่วไปเมื่อสามหรือสี่ร้อยปีก่อน ปัจจุบัน มีการใช้น้อยมาก ยกเว้นในการเชื่อมโยงพระคัมภีร์นี้ คำว่าส่วนสิบหมายถึง "สิบ" ส่วนสิบของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสิบ

เป็นที่ทราบกันดีว่าชาติโบราณของอิสราเอลจำเป็นต้องจ่ายส่วนสิบ นั่นคือ จ่ายในหนึ่งในสิบของรายได้ แต่เรื่องที่ว่าอิสราเอลแต่ละคนจ่ายในสิบนี้ให้ใคร ซึ่งหนึ่งในสิบที่จ่ายไป ทำไมและด้วยจุดประสงค์อะไร คุณเหมือนจะทำให้หลายคนสับสนในทุกวันนี้ และมีเพียงไม่กี่คนที่เข้าใจการสอนเกี่ยวกับส่วนสิบสำหรับคริสเตียนในพันธสัญญาใหม่

พระเจ้าตรัสแก่อิสราเอล โบราณในเลวีนิติ 26 และในเฉลยธรรมบัญญัติ 28 ว่า "ถ้าเจ้าดำเนินตามกฎเกณฑ์ของเรา และรักษายัญญัติของเรา ... แล้วเราจะให้ฝนแก่เจ้าในเวลาอันสมควร และแผ่นดินจะให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น และ ต้น ไม้ในทุ่งจะเกิดผล"

พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสัญญาว่าการเชื่อฟังกฎของพระองค์จะหมายถึงความเจริญรุ่งเรือง ร่มเย็นว่าถ้าเชื่อเขาได้ รวยขึ้น ทุกข์น้อยลง สุขขึ้น ชีวิตมีค่ามากขึ้น พวกคุณหลายล้านเชื่อในพระเจ้า แต่คุณยังไม่เชื่อพระองค์ คุณไม่เชื่อเพราะคุณไม่ได้ปฏิบัติตามกฎของพระเจ้าตามที่สอนในและผ่านพระคัมภีร์

ในพระคัมภีร์ พระเจ้าเปิดเผยต่อมนุษย์ว่าพระองค์ไม่เคยให้สิ่งที่เขาผลิตและหามาได้ทั้งหมดให้กับมนุษย์ หนึ่งในสิบของทั้งหมดที่คุณผลิตขึ้นจากพื้นดิน — จากค่าจ้างของคุณ เงินเดือนของคุณ กำไรของคุณ รายได้ของคุณ — ส่วนที่สิบแรกนั้นยังคงอยู่ชั่ววันรันดร์ และพระองค์ทรงสงวนไว้สำหรับพระองค์เอง เพื่อประโยชน์อันศักดิ์สิทธิ์และจิตวิญญาณของพระองค์

หลังจากที่มนุษย์ได้จ่ายส่วนสิบแรกให้กับพระเจ้า ซึ่งเป็นของพระเจ้าเท่านั้นและไม่เคยเป็นของมนุษย์ อีกเก้าในสิบที่เหลือที่พระเจ้ามอบให้กับมนุษย์ เป็นเรื่องดีเหมือนอาดัมและเอวาในสวนเอเดนและเป็นบาปแรก สวนสวยเกินบรรยาย— มีต้นไม้เพียงต้นเดียวในสวน อย่างไรก็ตาม พระเจ้าสงวนไว้สำหรับพระองค์เอง นั่นยังคงเป็นของพระเจ้า และพระเจ้าไม่เคยประทานให้อาดัมและเอวา ที่ต้นไม้มีสิทธิ์สัมผัสหรือใช้ ส่วนที่เหลือทั้งหมดที่พระเจ้าประทานแก่พวกเขา แต่พวกเขาไม่พอใจกับสิ่งที่ เป็นของพวกเขา แม้ว่าจะเป็นแบบอย่างก็ตาม ด้วยความโลภที่จะครอบครองทั้งหมด พวกเขาเอื้อมมือออกไปและหยิบผลของต้นไม้ต้องห้ามต้นไม้ที่เป็นของพระเจ้าและไม่ใช้ต้นไม้ของพวกเขา และนั่นคือการขโมย — บาปแรกของมนุษย์

และวันนี้ ชาตาดัวเดิมที่หลอกลวงเอวา ได้หลอกลวงโลกทั้งโลกนี้ให้เชื่อว่าฟาร์มของแต่ละคน หรือธุรกิจของแต่ละคน หรือเงินหรือทรัพย์สินของแต่ละคน หรืออะไรก็ตามที่เขาจะมีเป็นของเขา รายได้ของมนุษย์เป็นของเขาเอง

ความจริงอันศักดิ์สิทธิ์และดั้งเดิมของการเป็นเจ้าของได้ถูกซ่อนจากผู้คนผ่านการหลอกลวงของเทพเจ้าแห่งโลกนี้

สิ่งที่พระเจ้าทำกับส่วนสิบ

แต่เหตุใดพระเจ้าจึงทรงคงไว้ซึ่งความเป็นเจ้าของในสิบอันดับแรกนั้น—ส่วนสิบนั้น—ของรายได้ของคุณ? ความจริงอีกครั้งที่มนุษย์ไม่เคยรู้และไม่สามารถค้นพบได้มาถึงแล้ว เว้นแต่โดยการเปิดเผยที่พระเจ้าประทานแก่มนุษย์

พระเจ้ามีจุดประสงค์ที่ดีที่พระองค์กำลังดำเนินการอยู่ด้านล่าง และพระองค์ได้เปิดเผยไว้ในพระวจนะของพระองค์ การเปิดเผยของพระองค์ พระคัมภีร์ เพื่อสรรเสริญพระประสงค์อันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า ในการวางมนุษยชาติบนโลกใบนี้ พระเจ้ามีฐานะปุโรหิตเสมอ—พันธกิจ—เป็นตัวแทนของพระองค์บนโลกนี้ รับผิดชอบพระองค์ ปฏิบัติภารกิจเพื่อมนุษยชาติ ในสมัยโบราณสลัวของยุคปีตาธิปไตย มหาปุโรหิตของพระเจ้าซึ่งเป็นตัวแทนของพระองค์บนโลกคือเมลคีเซเดค

ในช่วงสมัยการประทานของชาติอิสราเอลภายใต้พันธสัญญาที่สร้างขึ้นที่ซีนาย เผ่าเลวีได้ประกอบขึ้นเป็นพันธกิจของพระเจ้า หรือที่รู้จักในชื่อปุโรหิตชาวเลวี และต่อมาเมื่อพระเยซูคริสต์ทรงฟื้นจากความตาย พระองค์เสด็จขึ้นไปบนสวรรค์ในฐานะมหาปุโรหิตที่มีชีวิต และวันนี้เขาเรียกคริสตจักรที่แท้จริงของเขาว่าเขาตั้งใจจะใช้ในฐานะตัวแทนที่แท้จริงของเขาใน โลกที่มีมิติ และชาติาน — หลอกลวง เพื่อดำเนินแผนของเขา ปัจจุบัน ฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคได้รับการฟื้นฟูในพระเยซูคริสต์ (ดู ฮีบรู 7)

ต้องใช้เงินเพื่อทำงานของพระเจ้าต่อไป ดังนั้น เพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับพันธกิจของพระเจ้า พระเจ้าได้เก็บรายได้หนึ่งในสิบส่วนแรกของมนุษย์ทุกคนบนโลกไว้สำหรับพระองค์เองตั้งแต่แรกเริ่ม ความเป็นเจ้าของในสิบอันดับแรกของรายได้นั้นเป็นของพระเจ้า

แล้วท่านจะจ่ายสิบส่วนนั้นให้พระเจ้าได้อย่างไร? เนื่องจากคุณไม่สามารถมองเห็นพระเจ้า คุณไม่สามารถขึ้นไปยังบัลลังก์ของพระเจ้าบนสวรรค์ได้ พระเจ้าจึงแนะนำคุณในพระวจนะที่ทรงเปิดเผยให้จ่ายให้กับคริสตจักรของพระองค์ในฐานะตัวแทนของพระองค์ เช่นเดียวกับนักสะสมบริษัทธุรกิจบางแห่งที่คุณจ่ายให้ นั่นหมายถึงบริษัทที่คุณเป็นหนี้จำนวนเงินนั้น

เมื่อจ่ายไปแล้ว เท่าที่คุณกังวล คุณได้จ่ายสิบของพระเจ้าให้กับพระเจ้าแล้ว คำถามตอนนี้คือ พระเจ้าทำอะไรกับมัน? ทำไมเขาถึงต้องการมัน? พระเจ้าใช้สำหรับพันธกิจของพระองค์ เพื่อดำเนินงานของพระองค์

ธรรมชาติของพันธกิจของพระเจ้าบนแผ่นดินโลกได้เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

ไม่ค่อยมีใครเปิดเผยเกี่ยวกับพันธกิจของพระเจ้าในสมัยปรมาจารย์

เรารู้ว่าเมลคีเซเดคเคยเป็นมหาปุโรหิต

ทั้งหมดที่เราารู้เกี่ยวกับยุคโบราณที่มีดสลัวและห่างไกลเหล่านั้นก็คือการที่จ่ายส่วนสิบให้กับเมลคีเซเดค — สัตภาวะศักดิ์สิทธิ์ — สำหรับการรับใช้ของพันธกิจของพระเจ้าในเวลานั้น

แต่เริ่มต้นด้วยโมเสส พระเจ้าได้ทรงก่อตั้งอิสราเอลสมัยโบราณเป็นประชาชาติและเป็นคริสตจักร ดังที่คุณอ่านในกิจการ 7:38 ระหว่างโมเสสกับพระเยซูคริสต์ ภายใต้พันธสัญญาของไซนาย พันธกิจของพระเจ้าเป็นเรื่องของชาติล้วนๆ มันเป็นเรื่องของอิสราเอลโบราณเพียงอย่างเดียว ไม่มีพระกิตติคุณถูกส่งออกไปทั่วโลก มันเป็นเรื่องส่วนตัว ไม่ใช่จิตวิญญาณ

ในฐานะคริสตจักรหรือประชาคม อิสราเอลได้รับพิธีกรรมและพิธีกรรมทางกายอย่างต่อเนื่อง — เครื่องสังเวสตัดว์, การถวายเนื้อและเครื่องดื่ม, ศาสนพิธีทางกามารมน์ (คูฮิบรู 9:10) —

ซึ่งเป็นวัตถุและไม่ใช่ธรรมชาติทางวิญญาณ ด้วยเหตุนี้

พันธกิจในอิสราเอลโบราณจึงเป็นหนึ่งในการปฏิบัติศาสนกิจต่อชาวอิสราเอลเท่านั้น

ไม่มีการเผยแผ่พระกิตติคุณ พันธกิจส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการใช้แรงงาน เกี่ยวกับการสังเวสตัดว์ การถวายเนื้อสัตว์และเครื่องดื่ม การชำระล้าง พิธีการทางร่างกาย และพิธีกรรมต่างๆ

สำหรับการรับใช้นี้ พระเจ้าเองทรงเลือกผู้รับใช้ของพระองค์

ประชาชนไม่มีทางเลือกว่าใครจะเป็นรัฐมนตรี สำหรับการรับใช้นี้ พระเจ้าได้นำเผ่าทั้งเผ่าจาก 12 เผ่าของอิสราเอล นั่นคือเผ่าเลวี และในระหว่างปีเหล่านี้ ตั้งแต่โมเสสจนถึงพระเยซูคริสต์ พระเจ้าเองทรงจ่ายส่วนสิบให้กับปุโรหิตชาวเลวีโดยมอบส่วนสิบทั้งหมดให้กับพวกเขา

งานของพระเจ้าวันนี้

ตอนนี้ วันนี้ เราอยู่ในยุคของคริสตจักรในพันธสัญญาใหม่ —

สมัยการประทานพระกิตติคุณในพันธสัญญาใหม่ — และวันนี้ ในฐานะปุโรหิตชาวเลวีได้หมดลงแล้ว และพระเยซูคริสต์ทรงเป็นหัวหน้าของศาสนจักร และเป็นมหาปุโรหิต ทุกวันนี้

ผู้รับใช้ที่แท้จริงของพระเยซู — พระคริสต์ถูกเรียก โดยการเรียกทางวิญญาณพิเศษจากพระเจ้า

ผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านเข้ามาในคริสตจักรของเขา — ไม่ใช่โดยกำเนิดจากเนื้อหนัง

ไม่ใช่ด้วยความปรารถนาในตนเองที่จะเป็นผู้รับใช้ ไม่ใช่โดยการเลือกหรือการนัดหมาย

หรือด้วยคะแนนเสียงของประชาชน

พระเยซูคริสต์เสด็จมาในฐานะผู้ส่งสารของพระเจ้าซึ่งส่งข่าวสารทางวิญญาณจากพระเจ้าถึงมนุษย์ —

ข่าวสารแห่งพระกิตติคุณของพระองค์ ข่าวประเสริฐเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าที่จะมาถึง โลกในวันพรุ่งนี้

อาณาจักรอมตะที่เลือดเนื้อเชื้อไขมนุษย์ไม่สามารถเข้าไปได้ เราต้องเกิดในอาณาจักรของพระเจ้า

และวันนี้หน้าทีของพระคริสต์ต่อผู้รับใช้ที่แท้จริงของพระองค์คือ:

"พวกท่านจงไปทั่วโลกและประกาศข่าวประเสริฐ [ข่าวดีเรื่องอาณาจักรของพระเจ้า]..." (มาระโก 16:15)

"เหตุฉะนั้นจงไปสั่งสอนประชาชาติทั้งปวง..." (มัทธิว 28:19) และสำหรับสมัยของเราตอนนี้

"และข่าวประเสริฐแห่งอาณาจักรนี้จะถูกประกาศไปทั่วโลกเพื่อเป็นพยานแก่บรรดาประชาชาติ แล้ววอसान [ของยุคนี้ โลกนี้] จะมาถึง" (มัทธิว 24:14)

วันนี้พันธกิจเป็นพันธกิจฝ่ายวิญญาณ — พันธกิจพยากรณ์ พันธกิจแห่งความรอด พันธกิจแห่งการเตือน
วันนี้ไม่ใช่ทางกายภาพและระดับชาติ มันเป็นจิตวิญญาณและเป็นปัจเจก ไม่ใช่สำหรับประเทศเดียว
แต่เป็นพยานให้กับทุกประเทศ

ทุกวันนี้ ในช่วงเวลาวิกฤตและวุ่นวายที่กำลังใกล้จะถึงจุดสิ้นสุด
การสืบสานพระวจนะที่แท้จริงของพระเจ้าเป็นความพยายามทั่วโลกที่ต้องเข้าถึงผู้คนนับล้านและรวดเร็วสำหรับ "กลางคืนมาถึงเมื่อไม่มีใครสามารถทำงานได้" วันนี้ พันธกิจที่แท้จริงของพระเยซูคริสต์เป็นงานใหญ่
มันไม่ได้ต้องการเงินทุนเพียงเพื่อความต้องการส่วนตัวของรัฐมนตรีสองสามคน
แต่ต้องใช้สิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเพื่อประกาศคำเตือนที่สันตะเทือนโลก
เพื่อสั่งสอนพระกิตติคุณของอาณาจักรไปทั่วโลกเพื่อเป็นพยานให้กับทุกประเทศ วันนี้
พระเจ้าผู้เป็นเจ้าของจัดหาเงินทุนสำหรับพันธกิจอันทรงพลังของพระองค์ด้วยระบบเดียวกับที่พระองค์ทรงใช้
ตลอดทุกยุคทุกสมัยและสมัยการประทาน — ระบบส่วนสิบของพระองค์
นั่นคือวิถีของพระเจ้าอย่างที่เคยเป็นมา

ใน 1 โครินธ์ 9

อัครสาวกเปาโลได้รับการคล้อยจากพระเจ้าให้สั่งสอนเราว่าพระเจ้าได้ทรงบัญชาว่าพันธกิจพระกิตติคุณใน
พันธสัญญาใหม่จะได้รับการสนับสนุนด้านการเงินในทำนองเดียวกันกับฐานะปุโรหิตแห่งชาวเลวีแห่งพันธ
สัญญาชินายโดยส่วนสิบและการถวายตามความสมัครใจของ ผู้คน

เมื่อพูดถึงฐานะปุโรหิตเลวีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากส่วนสิบของผู้คน มีเขียนไว้ว่า "แม้กระนั้น
[โดยส่วนสิบ] พระเจ้าได้ทรงกำหนดให้ผู้ที่สั่งสอนพระกิตติคุณมีชีวิตตามข่าวประเสริฐ" (1 โครินธ์ 9: 14).
สิ่งนี้ทำให้ระบบส่วนสิบมีผลผูกพันในพันธสัญญาใหม่ซึ่งสืบทอดมาจากฐานะปุโรหิตเลวีในพันธสัญญาเด
ิม

ส่วนสิบยังสร้างระบบการจัดการเงินทุนในพันธสัญญาใหม่สำหรับศาสนจักรในหนังสือฐานะปุโรหิตของ
พันธสัญญาใหม่ ในฮีบรู 7

ข้อสี่ข้อแรกแสดงให้เห็นว่าอับราฮัมจ่ายส่วนสิบให้กับฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคอย่างไร

ข้อ 5 ถึง 11 อธิบายว่าส่วนสิบได้รับการจ่ายในอิสราเอลสมัยโบราณให้แก่ฐานะปุโรหิตเลวีอย่างไร
ตามกฎส่วนสิบ

ข้อ 12 กล่าวอย่างชัดเจนว่า "สำหรับฐานะปุโรหิตที่เปลี่ยนแปลง

[จากฐานะปุโรหิตแบบเลวีในพันธสัญญาเดิมเป็นคริสตจักรในพันธสัญญาใหม่]

มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนกฎเกณฑ์ด้วย [รวมทั้งส่วนสิบ]"

เพื่อจ่ายส่วนสิบในวันนี้ให้กับศาสนจักรที่พระเยซูคริสต์ทรงเป็นหัวหน้าและมหาปุโรหิต

ระบบการเงินของพระเจ้าทำให้งานของพระเจ้าเป็นไปได้

โดยประกาศข่าวประเสริฐที่พระคริสต์ได้ประกาศให้โลกทราบ ในรายการทั่วโลก The World Tomorrow หลายร้อยคนเข้ามาเขียนถามว่า "คุณจะส่งการออกอากาศอันทรงพลังนี้ไปทั่วโลกโดยไม่ขอเงินได้อย่างไร?"

ฉันหวังว่าคุณจะสังเกตเห็นว่าเราไม่เคยทำ และพวกเขาถามว่า

"คุณจะตีพิมพ์นิตยสารที่ตีพิมพ์ทั่วโลกโดยไม่มีราคาสมาชิกได้อย่างไร?"

และธรรมดา, เรียบง่าย, คำตอบตรงไปตรงมาคือ

นี่คืองานของพระเจ้าที่ได้รับการสนับสนุนจากส่วนสิบของพระเจ้า

คุณจะปล้นพระเจ้า?

ตอนนี้ให้สังเกตพรสำหรับการเชื่อฟังและเพื่อความซื่อสัตย์ในเรื่องเงินกับพระเจ้า

และคำสาปสำหรับการละเลยและการไม่เชื่อฟัง พระเจ้าตรัสกับเราผ่านมาลาคีว่า

"ชายคนหนึ่งจะปล้นพระเจ้าหรือ คุณยังขโมยฉัน แต่คุณพูดว่า เราปล้นคุณที่ไหน [และพระเจ้าตอบ]

ในสิบลดและของถวาย คุณถูกสาปแช่งด้วยคำสาป เพราะคุณมี ปล้นข้าพเจ้า แม้แต่คนทั้งชาตินี้" (มาลาคี 3:8-9)

ต่อเนื่องในมาลาคี 3 ข้อ 10: "เจ้าจงนำส่วนสิบทั้งหมดเข้าไปในโกดังเพื่อจะมีอาหารอยู่ในบ้านของฉัน และพิสูจน์ฉันด้วยตอนนี้ด้วยสิ่งนี้ พระเจ้าจอมโยธาตรัสว่า ถ้าเราจะไม่เปิดหน้าต่างสวรรค์แก่เจ้า และให้พรแก่ท่านว่า ไม่มีที่ว่างพอที่จะรับได้"

นั่นคือพระสัญญาของพระเจ้า ทำไมคุณไม่ลองทดสอบพระเจ้าล่ะ"

ทำไมไม่ลองพิสูจน์เขาตอนที่เขาทำให้คุณทำคุณ

แล้วคิดว่าเขาจะไม่เพิ่มรายได้ให้คุณอีกไหมเพื่อที่เก่าในสิบของคุณที่พระเจ้าให้คุณจะใหญ่ขึ้น

ความกังวลเรื่องเงินของคุณจะหมดไปมากกว่าสิบในสิบของรายได้ทั้งหมดในตอนนี้ใช่ไหม

ชายคนหนึ่งบ่นว่า "แต่ฉันไม่สามารถจ่ายส่วนสิบได้" คำตอบของพระเจ้าคือ

คุณสามารถขโมยจากพระเจ้าได้หรือไม่?

จ่ายพระเจ้าสิบของเขา ดูพระเจ้าเพิ่มทั้งสิบของเขาและเก่าสิบของคุณ นั่นคือวิธีชำระค่าใช้จ่าย ปลดหนี้ ไร้ความกังวลเรื่องการเงิน ส่วนสิบเป็นกฎหมายทางการเงิน อย่างไรก็ตาม

พรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือพรฝ่ายวิญญาณ

พระเยซูตรัสว่า "ทรัพย์สินสมบัติของคุณอยู่ที่ไหน ใจของคุณก็จะอยู่ที่นั่นด้วย"
และนั่นก็เป็นกฎหมายเช่นกัน
หากทรัพย์สินสมบัติของคุณอยู่ในความสนุกสนานและความเพลิดเพลินของโลกนี้ ถ้าเงินของคุณ —
ขอโทษนะ ฉันหมายถึงเงินของพระเจ้า — ถูกใช้เพื่อตัวคุณเองและความปรารถนาอันเห็นแก่ตัวของคุณ
แม้แต่ความต้องการของคุณ หัวใจและความสนใจของคุณก็จะอยู่ในโลกนี้
โลกวัตถุนี้ไม่ใช่ในอาณาจักรของพระเจ้า

พระเยซูยังตรัสอีกว่า "แต่พวกท่านจงแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้า
และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่ม [ความต้องการด้านวัตถุ]
ทั้งหมดเหล่านี้แก่ท่าน" แสวงหาพระเจ้าและคุณก็จะประสบความสำเร็จ
วิธีที่จะเติบโตทางวิญญาณและเพลิดเพลินไปกับความสุขอันรุ่งโรจน์จากพระคุณของพระเจ้าคือการใส่ส่วน
สิบของพระเจ้าและการถวายของคุณ สมบัติของคุณ ลงในงานของพระเจ้า
แสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าด้วยสุดใจของคุณและปัญหาทางการเงินจะหายไป ชีวิตของคุณจะมีความสุข
เต็มเปี่ยมด้วยความมั่นใจถึงชีวิตนิรันดร์ผ่านทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา